

ประจำวันที่ 25 กันยายน – 1 ตุลาคม 2556

### ข้าวไทยเตียงเจอคู่แข่งตัดราคา รวม 8 เดือนสูญรายได้ 5.3 พันล้านบาท

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยสรุปสถานการณ์การส่งออกข้าว 8 เดือนแรกของปี 2556 (มกราคม-สิงหาคม) มีปริมาณทั้งสิ้น 4.14 ล้านตัน มูลค่า 86,474 ล้านบาท โดยที่ปริมาณส่งออกลดลง 4.4% หรือ 0.19 ล้านตันและมูลค่าส่งออกลดลง 5.2%หรือลดลง 5,309 ล้านบาท เมื่อเทียบ กับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่มีการส่งออกปริมาณ 4.33 ล้านตัน มูลค่า 91,183 ล้านบาท

โดยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา การส่งออกข้าวมีปริมาณลดลงจากเดือนก่อนค่อนข้างมาก เพราะการประมูลในช่วงหลังประเทศอิรักจะเลือกซื้อข้าวจากประเทศในแถบอเมริกาใต้แทนข้าวไทย โดยในเดือนสิงหาคมอิรักนำเข้าข้าวจากไทยเพียง 4,451 ตัน

สำหรับภาวะการค้าข้าวในตลาดการค้าปกตินั้น ผลจากการที่ราคาข้าวภายในประเทศมีแนวโน้มอ่อนตัวลง ทำให้ราคาข้าวส่งออกลดลงด้วย ขณะเดียวกันประเทศคู่แข่งก็ได้ปรับราคาส่งออกข้าวลดลงด้วยเพื่อดึงความสนใจของผู้ซื้อ ทำให้ราคาข้าวของไทยยังห่างจากประเทศคู่แข่งประมาณ 80 เหรียญสหรัฐต่อดัน

โดยราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม (ข้อมูลจาก ORYZA.COM) อยู่ที่ระดับ 355-365 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เป็นราคาที่ต่ำที่สุดในตลาด) ขณะที่อินเดียเสนอขายข้าวขาว 5% ที่ 415-425 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เอฟโอบี) และปากีสถานเสนอขายที่ 385-395 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เอฟโอบี) ในขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของไทยอยู่ที่ 444 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เอฟโอบี) (ราคาประกาศโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ณ วันที่ 25 กันยายน 2556)

จากการช่วงนี้ประเทศคู่แข่งได้ปรับราคาส่งออกข้าวลดลงประกอบกับทั้งประเทศอินเดียและเวียดนามต่างก็มีสต็อกข้าวค่อนข้างมากและมีการส่งออกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตลาดยังคงเป็นของผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อมักจะสอบถามราคาข้าว แต่จะยังไม่ตัดสินใจซื้อในทันทีเพื่อรอดูราคาจากแหล่งอื่นๆด้วย และบางส่วนได้ชะลอการซื้อข้าวเพื่อรอดูทิศทางราคาข้าวในตลาดโลก เดือนกันยายนนี้ คาดว่าปริมาณส่งออกจะอยู่ที่ประมาณ 500,000 ตัน

เนื่องจากในช่วงนี้ราคาข้าวไทยได้ปรับตัวลดลง และขณะเดียวกันผู้ซื้อบางส่วนจะยังคงซื้อข้าวคุณภาพดีจากไทยเพื่อชดเชยสต็อกข้าวที่ลดลง แต่จะซื้อในปริมาณที่เพียงพอสำหรับในช่วงระยะสั้นๆ เพื่อที่จะรอซื้อผลผลิตข้าวในฤดูใหม่ที่ใกล้จะออกสู่ตลาดในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า

*ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า*

### ถกอ่วมข้าวส่วนเกิน 3 แสนตันวันนี้!

โครงการรับจำนำข้าวรอบที่ 2 ของปี 2556 ที่สิ้นสุดลงไปเมื่อวันที่ 15 ก.ย. ที่ผ่านมา เกิดปัญหาขึ้นเมื่อชาวนาภาคกลางยังมีปริมาณข้าวในมือกว่า 3 แสนตัน ที่ไม่สามารถเก็บเกี่ยวเข้าร่วมโครงการได้ทัน หากนำเข้าโครงการใหม่ที่จะเริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.นี้จะทำให้เสียสิทธิในการรับจำนำไป 1 รอบการผลิต รัฐบาลจึงต้องเร่งหาทางออกกับปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ผลผลิตข้าวในภาคกลางเพิ่มสูงขึ้นมากหลังโครงการรับจำนำราคาสูง ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจชาวนาเร่งผลิตมากขึ้น ซึ่งข้าวที่เป็นส่วนเกินจากโครงการดังกล่าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไม่กล้าที่จะจ่ายเงินให้กับชาวนา เพราะเกรงว่ารัฐจะไม่รับรองการจ่ายเงินในภายหลัง

นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า วันที่ 1 ต.ค. คณะอนุกรรมการกำกับโครงการจำนำข้าวที่มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน จะพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่มีข้าวอยู่ในมือปริมาณ 3

แสนตัน คิดเป็นเงินประมาณ 4-5 พันล้านบาท ซึ่งได้เข้ามาจำหน่ายเกินรอบระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนด คือ ในวันที่ 15 ก.ย. 2556

ทั้งนี้ กรอบในการรับจำหน่ายข้าวเปลือกของรัฐบาลในฤดูกาลผลิต 2555/56 มีปริมาณ 22 ล้านตัน เป็นเงิน 3.45 แสนล้านบาท ล่าสุดในวันที่ 24 ก.ย. มีเกษตรกรเข้าโครงการจำนวนประมาณ 2 ล้านราย ปริมาณข้าวเปลือก 21.4 ล้านตัน เป็นเงินประมาณ 3.4 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้มีข้าวประมาณ 3 แสนตัน ที่เข้ามาจำหน่ายเกินระยะเวลาที่กำหนด คาดว่าจะใช้เงิน 4-5 พันล้านบาท

"ในส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภาคใต้ นั้น เราได้กัณวงเงินไว้สำหรับการรับจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว ไม่เช่นนั้นเกษตรกรภาคใต้จะเสียสิทธิ เพราะว่าบางรายไม่เคยเข้าโครงการเลย ส่วนจำนวนข้าวที่เกินมานั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรภาคกลาง ซึ่งอาจปลูกข้าวมากกว่า 2 ครั้ง เราก็จะคุยกันว่า จะช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้อย่างไร" นายสุวัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ รัฐบาลได้เปิดโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกมาตั้งแต่ฤดูกาลผลิต 2554/55 โดยในปี 2554/55 นั้น มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 2.16 ล้านราย ข้าวเปลือก 21.65 ล้านตัน เป็นเงิน 3.37 แสนล้านบาท เมื่อรวมกับการรับจำหน่ายในฤดูกาลผลิต 2555/56 จะมีข้าวเปลือกที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 43.05 ล้านตัน เป็นเงิน 6.77 แสนล้านบาท

สำหรับการเปิดรับจำหน่ายข้าวในฤดูกาลผลิตใหม่ คือ ปี 2556/2557 ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 1 ต.ค. นี้ นายสุวัฒน์กล่าวว่า ขณะนี้ ทางรัฐบาลยังไม่สรุปว่า จะใช้เม็ดเงินจากแหล่งใดมาใช้เพื่อโครงการรับจำหน่าย คาดว่าจะหาข้อสรุปได้ในเร็วๆ นี้ หรือ ภายในสัปดาห์นี้

อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกของการเริ่มต้นโครงการนั้น จะเป็นขั้นตอนการเตรียมการต่างๆ เช่น การลงทะเบียนสำหรับโรงสีที่จะเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น และแม้จะมีเกษตรกรที่สามารถเข้าโครงการได้ทันที แต่การจ่ายเงินสำหรับการรับจำหน่ายจะต้องใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ฉะนั้น รัฐบาลจึงยังมีเวลาในการเตรียมเม็ดเงิน ทั้งนี้ ในระยะแรกจนถึงเดือนมกราคม 2556 ฐ .ก.ส. คาดว่าจะใช้เม็ดเงินไม่เกิน 8 พันล้านบาท

ด้าน นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำหน่ายข้าว กล่าวว่า โครงการรับจำหน่ายข้าวปีการผลิต 2555/56 ในฐานะที่เป็นประธานจะเร่งดำเนินการปิดบัญชีให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ประเมินเบื้องต้น คาดว่าการขาดทุนจากโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกที่ผ่านมา จะมีมูลค่าไม่ถึง 4 แสนล้านบาท ตามที่คณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำหน่ายข้าวอ้าง โดยข้าวที่เข้าร่วมโครงการจะมีปริมาณ 60% ของข้าวที่ผลิตได้ทั้งหมด 22 ล้านตัน มีการใช้เงินในโครงการเฉลี่ย 3.2 แสนล้านบาทต่อปี ประเมินมูลค่าการขาดทุนไม่เกิน 7-8 หมื่นล้านบาทต่อปี เพราะยังมีข้าวอีกมากกว่า 50% ที่ยังไม่ได้ขาย ถือเป็นมูลค่าสินทรัพย์ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ได้รับรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรไปก่อนหน้าแล้ว

"อ้างว่าขาดทุน 4 แสนล้านบาทช่วงที่ดำเนินโครงการมาแล้ว 2 ปี ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะว่า 2 ปี ใช้เงินไป 6.7 แสนล้านบาท และการขายข้าวเรามั่นใจว่าจะได้เงินไม่ต่ำกว่า 3 แสนล้านบาท หากคิดคร่าวๆ ก็จะมีการขาดทุนไม่น่าจะมากกว่า 2 แสนล้านบาท เพราะมีข้าวบางส่วนในสต็อกไม่ได้นำมาคำนวณด้วย แต่ผมก็ได้สั่งการให้หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ เร่งส่งข้อมูลที่จำเป็นให้คณะกรรมการฯ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการคิดคำนวณการปิดบัญชีเพิ่มเติมแล้ว" นายนิวัฒน์ธำรง กล่าว

สำหรับเงินที่ส่งคืนให้กระทรวงการคลัง ล่าสุดตั้งแต่เปิดโครงการรับจำหน่ายมา มีการระบายข้าว จากโครงการรับจำหน่ายปี 2554/55 นาปี 2555 นาปี 2555/56 และนาปี 2556 ไปแล้ว รวมเป็นเงิน 1.6 แสนล้านบาท ซึ่งการระบายจะทยอยลดจากข้าวในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้การปิดบัญชีทำได้ ส่วนประเด็นที่ ฐ.ก.ส. หยุดจ่ายเงินค่าข้าวให้ชาวนาที่ร่วมโครงการฯ นั้น ต้องไปถาม ฐ.ก.ส.

นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวอีกว่า ข้าวในสต็อกรัฐบาลขณะนี้ มีประมาณ 10 ล้านตัน ข้าวสาร ในจำนวนนี้มีภาระผูกพันเพื่อรอการส่งมอบแล้ว 5 ล้าน ซึ่งการส่งมอบล็อตสุดท้ายจะสิ้นสุดปลายปีนี้ ซึ่งจะทำให้สามารถส่งเงินคืนให้กระทรวงการคลังเพิ่มขึ้นได้อีก แต่ยังไม่ระบุว่า เป็นจำนวนเท่าใด อย่างไรก็ตาม ใน อีก 2 สัปดาห์จากนี้ จะลงนามเซ็นสัญญา ขายข้าวให้บริษัท เปย์ต้าฮวง กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้นำเข้าจากเมืองฮาบิน มณฑลเจียงหยงเจียง ปริมาณรวม 1.2 ล้านตัน

นายชุนทรุปกรณ์ วงศ์สินิล ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/57 รอบแรก (ข้าวหน้าปี) ที่จะเริ่มรับจำนำวันที่ 1 ต.ค. นี้ว่า ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ อคส. มีความพร้อมในการรับจำนำแล้ว ส่วนโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ ในเบื้องต้นที่มีความพร้อมรับจำนำได้ทันทีกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ แต่คาดว่าจะน่าจะเข้าร่วมโครงการได้ไม่น้อยกว่าโครงการปีก่อนที่มีประมาณ 590 แห่ง ส่วนโรงสีที่เข้าร่วมโครงการก่อน และยังคงค้างการส่งมอบข้าวเข้าโกดังกลางของรัฐบาลนั้น ยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการใหม่ได้ จนกว่าจะส่งมอบข้าวเก่าให้หมดก่อน โดยขณะนี้ มีโรงสีที่ค้างส่งมอบข้าวราว 100 แห่ง ปริมาณข้าวกว่า 400,000 ตัน และคาดว่าจะในอีก 1 สัปดาห์ น่าจะทยอยส่งมอบจนหมดได้

ส่วนกรณีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ปลูกข้าว โดยเฉพาะ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา และ จ.ศรีสะเกษ นั้น เมื่อเกษตรกรนำข้าวมาเข้าโครงการ และโรงสีสีแปรสภาพข้าวสารเป็นข้าวเปลือกแล้ว จะส่งให้นำข้าวไปส่งที่โกดัง หรือคลังสินค้ากลางที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมทันที

"บริษัทประกันภัย ที่จะรับประกันภัยโกดัง และคลังสินค้ากลาง อคส. ได้คัดเลือกบริษัทที่มีศักยภาพ และทำงานรวดเร็วครอบคลุมทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ 8 บริษัท โดยจะคุ้มครองอัคคีภัย ภัยจากน้ำท่วม และพายุด้วย" นายชุนทรุปกรณ์ กล่าว

สำหรับโกดัง และคลังสินค้าที่รัฐจะฝากเก็บข้าวในโครงการรับจำนำนั้น สำหรับโครงการปี 2556/57 จะมีเพียงพอกับปริมาณข้าวแน่นอน โดยเบื้องต้นมีโกดังและคลังสินค้าเข้าร่วมโครงการ 370 แห่ง รวม 874 หลัง ใน 48 จังหวัด แต่ อคส. จะเชิญชวนให้ภาคเอกชนสร้างไซโลเก็บข้าวให้มากขึ้น เพราะจะสามารถเก็บรักษาคุณภาพข้าวได้นานกว่าโกดัง ขณะเดียวกัน อคส. ก็มีแผนที่จะก่อสร้างไซโลเองด้วย โดยคาดว่าจะสร้างในพื้นที่ของ อคส.เอง ที่ จ.สระบุรี

ทั้งนี้ ล่าสุด อคส. ค้างค่าเช่ากับเจ้าของโกดังและคลังสินค้าที่เช่าฝากเก็บข้าวรัฐรวมไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการรับมอบข้าวของผู้ซื้อล่าช้ากว่ากำหนด หรือรัฐขายข้าวได้ล่าช้ากว่าคาดการณ์ จึงทำให้ต้องจ่ายค่าเช่าอย่างต่อเนื่อง

นายชุนทรุปกรณ์ กล่าวถึงกรณีที่ตรวจสอบพบว่าบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าว (บริษัทเซอร์เวย์) 1 ราย ที่เข้าร่วมตรวจสอบคุณภาพข้าวในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ปลอมแปลงหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย รวม 9 ฉบับ คิดเป็นเงินราว 10 ล้านบาท เพื่อให้ได้เข้าร่วมโครงการฯ ว่า ล่าสุด ธนาคารกรุงไทย ได้ยืนยันมาแล้วว่า ไม่ได้ออกหนังสือค้ำประกันทั้ง 9 ฉบับให้กับบริษัทเซอร์เวย์รายดังกล่าว ซึ่ง อคส. ได้ขอความร่วมมือให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รับผิดชอบดังกล่าวไปแล้ว

"บริษัทเซอร์เวย์ ที่ปลอมหนังสือค้ำประกันของธนาคาร อาจหมุนเวียนเงินไม่ทัน เลยต้องทำหนังสือค้ำประกันปลอม เพื่อให้ได้เข้าร่วมโครงการ เรื่องที่เกิดขึ้น แม้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับข้าวของรัฐบาล แต่ถือว่าบริษัทมีเจตนาทุจริต จึงต้องฟ้องร้องดำเนินคดี และจะเอาผิดตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด และจะไม่ให้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวกับ อคส. อีก" นายชุนทรุปกรณ์ กล่าว

สำหรับกรณีดังกล่าว เกิดขึ้นเพราะ อคส. ได้ส่งหนังสือค้ำประกันไปให้ธนาคารกรุงไทยตรวจสอบ และธนาคารยืนยันว่า ไม่ได้เป็นผู้ออกให้ จึงเป็นที่มาของการตรวจสอบอย่างละเอียด และฟ้องร้องดำเนินคดี

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

## รมว.พาณิชย์ เผยขาดทุนจำหน่ายข้าวไม่ถึง 400,000 ล้านบาท

นายวิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง กระแสข่าวรัฐบาลขาดทุนโครงการรับจำนำข้าวเปลือกช่วง 2 ปี ประมาณ 400,000 ล้านบาท ว่าไม่ทราบตัวเลขนั้น มาจากไหน และถึงตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้สรุปว่ายอดขาดทุนโครงการรับจำนำเท่าไร

อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าจะขาดทุนสูงขนาดนั้น หรือน่าจะเกิน 80,000 ล้านบาทเล็กน้อยตาม กรอบที่กำหนดไว้ต่อปี เมื่อดูจากตัวเลขรับจำนำต่อรอบ ร้อยละ 50-60 ของผลผลิตรวม หรือประมาณ 22 ล้านตัน ใช้งบประมาณ 330,000 ล้านบาท และ 2 ปีคิดเป็นการใช้เงิน 640,000 ล้านบาท ก็ได้มีการระบายออกไปส่วนหนึ่ง ถึงสิ้นปี 2556 จะคืนเงินให้กระทรวงการคลังกว่า 200,000 ล้านบาท และยังเหลือสต็อกข้าวที่เตรียมขอรบาย 10 ล้านตัน และได้มีการทำสัญญาผูกพันรอกการส่งมอบ 5 ล้านตันโดยเร็วๆ นี้ จะได้ข้อสรุปการทำสัญญาขอรบายข้าวที่ เจริญไฉเมื่อครั้งนายกรัฐมนตรีไปเยือนประเทศจีน จำนวน 1.2 ล้านตัน

ส่วนการเปิดรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2556/57 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ ทุกหน่วยงานมีความพร้อมแล้ว รวมถึงงบประมาณที่เตรียมสำหรับโครงการรับจำนำ ส่วนที่มีการค้างจำนำ ก็ต้องไปตรวจสอบและยึดตามหลักการ อหุมติของ กรม.

ทั้งนี้ ขอให้ทุกฝ่ายอย่าเพิ่งสรุปตัวเลขเฉพาะการใช้เงินในการรับจำนำเพียงด้านเดียว รัฐบาลโดยเฉพาะ กระทรวงพาณิชย์ยังเร่งระบายข้าวในหลายรูปแบบ และเมื่อมีการส่งมอบจะมีเงินกลับมาคืนเงินให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาสามารถคืนเงินไปแล้ว 160,000 ล้านบาท และคาดว่าภายในสิ้นปีนี้ น่าจะสามารถส่งคืนเพิ่มเติมได้เกือบ 200,000 ล้านบาท

ส่วนกรณีที่ชาวนาภาคใต้มีการร้องเรียนว่ายังไม่สามารถนำข้าวบางส่วนมาเข้าร่วมโครงการ เนื่องจาก ธ.ก.ส. ระบุว่าไม่มีวงเงินรับจำนำ นั้น ได้มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ไปดูแลแล้ว ซึ่งขอให้เกษตรกรภาคใต้ไม่ต้องวิตกกังวล เนื่องจากในการประชุม คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ช่วงที่ผ่านมา มีการกำหนดกรอบวงเงินการรับ จำนำข้าวของเกษตรกรภาคใต้เรียบร้อยแล้ว โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถนำ ข้าวมาจำหน่ายตามโครงการได้ตามปกติ

ที่มา สำนักข่าวไทย

## แฉปมเหตุรัฐระบายข้าวไม่ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกรุงไทยได้ทำหนังสือลงวันที่ 21 ส.ค.56 ถึงรองผู้อำนวยการองค์การ คลังสินค้า เรื่องการปลอมแปลงหนังสือค้ำประกันธนาคารของบริษัทเซอร์เวเยอร์รายใหญ่ เพื่อเข้าร่วมโครงการรับ จำนำข้าว หลัง อคส.ได้ขอให้ธนาคารกรุงไทยตรวจสอบหนังสือค้ำประกัน 33 ฉบับ พบว่า มีหนังสือ ค้ำประกัน 9 ฉบับ มูลค่ารวม 18.84 ล้านบาท ที่ธนาคารกรุงไทย ไม่ได้เป็นผู้ออกให้ รวมทั้งผู้มีอำนาจลงนามและพยาน 2 คนที่ลง ชื่อในหนังสือค้ำประกันไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทที่ปลอมหนังสือค้ำประกันของธนาคารนั้น เป็นเซอร์เวเยอร์รายใหญ่ที่ดูแลคุณภาพข้าวในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลรวม 3.4 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวที่อยู่ใน โกดังของ อคส. 2 ล้านตัน และข้าวที่อยู่ในความดูแลขององค์การตลาด เพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 1.4 ล้านตัน ล่าสุด อ.ต.ก. ก็พบการปลอมหนังสือค้ำประกันแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้ เป็นที่รับรู้กันในวงการค้าข้าวว่า มีบริษัทเซอร์เวเยอร์ รายใหญ่ที่ร่วมโครงการรับจำนำข้าวอย่างน้อย 4 ราย ถูกโรงสี ซ็อกกิจการ แต่ไม่แจ้งเปลี่ยนชื่อเจ้าของกิจการ ทำให้เข้าลักษณะเป็นนอมินี ดังนั้น เมื่อไม่มีเซอร์เว เยอร์ควบคุมคุณภาพข้าวให้ รัฐบาล จึงเปิดช่องให้โรงสีนำข้าวคุณภาพต่ำหรือข้าวเน่าไปสวมรอยวางไว้ในโกดัง แล้ว นำข้าวสารคุณภาพดีขายให้ผู้ส่งออก โดยโรงสีได้กำไรส่วนต่างตันละ 4,000 บาท และทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ เกิดเหตุการณ์ที่รัฐบาลขายข้าวในโกดังได้แล้ว แต่ผู้ซื้อไม่รับมอบข้าว หลังเห็นคุณภาพข้าวในโกดัง โดยมีโกดังข้าว ในโครงการรับจำนำ 4 จังหวัด คือ พิจิตร พิษณุโลก กำแพงเพชร และสุรินทร์ ที่ต้องจับตาว่าจะไม่สามารถระบายข้าว

ได้เลย เพราะคุณภาพข้าวมีปัญหา โดยเป็นโกดังที่อยู่ในความดูแลของ 4 เซอร์เวเยอร์ที่ถูกโรงสีอุบกิจการไปแล้ว โดยที่สุรินทร์ที่เพิ่งขายข้าวฤดูกาล 55/56 แต่กลับขายไม่ได้แม้แต่หลังเดียว ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้วงการข้าว คาดว่ารัฐบาลจะระบายข้าวได้เพียง 30% ของปริมาณที่รับจำหน่ายทั้งหมด ส่วนข้าวที่เหลือในโกดัง 70% ที่เป็นข้าว เนาขายไม่ได้นั้น จะเป็นภาระรัฐบาลที่ต้องจ่ายค่าเช่าโกดังกระสอบละ 2 บาทต่อเดือน ดังนั้น หาก รัฐบาลต้องการ ระบายข้าวออกไปให้ได้ตามแผน ต้องเข้าไปตรวจสอบและจัดการกับเซอร์เวเยอร์ที่มีปัญหาเหล่านี้ด้วย

*ที่มา ไทยรัฐออนไลน์*

### **อคส.ดึง DSI ร่วมตรวจสอบทุจริตเอกสารโครงการรับจำนำข้าว**

นายชงูตร์ปกรณ์ วงศ์สีนิล ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยถึงกรณีที่ตรวจสอบพบว่า บริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าว (บริษัทเซอร์เวย์) 1 ราย ที่เข้าร่วมตรวจสอบคุณภาพข้าวในโครงการรับจำนำข้าวของ รัฐบาล ปลอมแปลงหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย รวม 9 ฉบับ คิดเป็นเงินราว 10 ล้านบาท เพื่อให้ได้เข้าร่วมโครงการฯ ล่าสุด ธนาคารกรุงไทย ได้ยืนยันมาแล้วว่า ไม่ได้ออกหนังสือค้ำประกันทั้ง 9 ฉบับให้กับบริษัทเซอร์ เวย์รายดังกล่าว ซึ่ง อคส.ได้ขอความร่วมมือให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รับผิดชอบดังกล่าวไปแล้ว

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ อคส.ตรวจสอบหนังสือค้ำประกันทุกฉบับของคู่ค้าที่เข้าร่วมโครงการรับ จำนำข้าว ทั้งของโรงสี โกดังและคลังสินค้า รวมถึงบริษัทเซอร์เวย์ ซึ่งหากพบว่ามีของรายใดเป็นเอกสารปลอม จะ ดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดทั้งทางแพ่ง และอาญา เพราะถือว่ามีความเจตนาทุจริต ส่วนเจ้าหน้าที่ของ อคส. หาก พบว่ามีส่วนรู้เห็น หรือมีส่วนร่วมในการปลอมแปลงเอกสาร เพื่อนำมาค้ำประกันการเข้าร่วมโครงการ จะมีความผิด ขั้นสูงสุด ทั้งทางแพ่ง และอาญา

สำหรับกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะ อคส.ได้ส่งหนังสือค้ำประกันไปให้ธนาคารกรุงไทยตรวจสอบ และ ธนาคารยืนยันว่า ไม่ได้เป็นผู้ออกให้ จึงเป็นที่มาของการตรวจสอบอย่างละเอียด และฟ้องร้องดำเนินคดี ยืนยันว่า ขั้นตอนการตรวจสอบการเข้าร่วมโครงการของคู่ค้า ทั้งโรงสี โกดังและคลังสินค้า รวมถึงบริษัทเซอร์เวย์ ของคส.ด้วย การให้ธนาคารตรวจสอบหนังสือค้ำประกันทุกฉบับ ที่คู่ค้านำมาวางค้ำประกันกับอคส.เพื่อให้ได้เข้าร่วมโครงการนั้น เป็นสิ่งที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว

*ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)*

### **อคส.พร้อมจำนำข้าว ออกใบประทวนออนไลน์**

นายชงูตร์ปกรณ์ วงศ์สีนิล ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า พร้อมดำเนินการรับจำนำ ข้าวหน้าปีฤดูกาลผลิตปี 2556/2557 ซึ่งจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ (1 ต.ค.) โดยจะสามารถเปิดจุดรับจำนำได้กว่า 500 แห่ง ใน 60 จังหวัดทั่วประเทศ และจะนำระบบเซมิ ออนไลน์ มาใช้ในการออกใบประทวนและติดตามข้อมูลการรับจำนำ ซึ่งจะ รายงานผลได้ใกล้เคียงปัจจุบันมากที่สุด และจะช่วยป้องกันการสวมสิทธิ์ด้วย โดยหากชาวนาที่นำข้าวมาจำนำ มี ใบรับรองการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ก็สามารถออกใบประทวนให้ได้ทันที ส่วนการเปิดจุด รับจำนำนอกพื้นที่ต้องรอการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการข้าวระดับจังหวัดก่อน

ทั้งนี้ คาดว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีปริมาณข้าวเข้าสู่โครงการฯ ประมาณ 5 ล้าน ตัน ซึ่ง อคส.เองมีโกดังกลางกว่า 370 แห่ง ใน 48 จังหวัด ที่มีบางคลังที่ว่างพร้อมรองรับข้าวที่จะเข้าสู่โครงการฯ และยังมีโกดังของเอกชนที่กำลังก่อสร้างอีกหลายแห่ง รวมทั้งมีการจำกัดวงเงินต่อครัวเรือนเหลือเพียง 350,000 บาท จึงมั่นใจว่าจะเพียงพอในการรองรับปริมาณข้าวในรอบนี้ ส่วนโรงสีที่ค้างส่งมอบข้าวยังมีอยู่กว่า 100 แห่ง ปริมาณ ข้าวรวมกว่า 400,000 ตัน คาดว่าจะส่งมอบแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้ ซึ่งหากส่งมอบครบแล้วสามารถเข้าร่วมโครงการรับ จำนำรอบใหม่ได้

นอกจากนี้ ยังได้มีมาตรการป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะเหตุอุทกภัยที่รุนแรงในขณะนี้ โดยได้สั่งการให้หัวหน้าคลังประสานผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ดูว่ามีโกดังกลางใดที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะที่ปราจีนบุรีและปทุมธานี

ส่วนในพื้นที่ภาคอีสานให้หาโกดังกลางที่อยู่ในพื้นที่ตอน เพื่อป้องกันความเสียหาย และหากพื้นที่ใดมีความเสี่ยงจากเหตุอุทกภัยก็ให้โรงสีสีแปรสภาพ แล้วส่งเข้าโกดังกลางที่ไม่ถูกน้ำท่วมเมื่อปี 2554 ในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน และยังได้กำหนดเงื่อนไขให้โรงสีทำประกันภัยกับบริษัทประกัน 8 แห่งที่ขึ้นทะเบียนกับ อคส.เท่านั้น เพื่อให้มีปัญหาเรื่องระยะเวลาและเงื่อนไขความคุ้มครอง

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## รัฐต้องใช้เวลา 6 ปีระบายข้าวค้างสต็อก คลังคำนวณเจ็ปี 2 แสนล.

น.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว เปิดเผยว่า องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) ยอมส่งข้อมูลจำนำข้าว ณ วันที่ 31 พ.ค. 2556 มาให้แล้ว เพื่อใช้ปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว สำหรับการปิดบัญชีก่อนหน้า หรือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 ของฤดูกาลรับจำนำข้าวปี 2554/55 พบว่า มีผลขาดทุน 1.36 แสนล้านบาท จะขาดทุนเพิ่มเท่าไร ยังบอกไม่ได้ แต่คาดว่าจะใกล้เคียงกับข้อมูลของ ม.ร.ว.ปรีดิยาทร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ประมาณการนี้ไว้

"ม.ร.ว. ปรีดิยาทร เคยเป็นทั้งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รมว.คลัง และประธานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ท่านมีความรู้ดีว่าผลขาดทุนโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเป็นเท่าไร ขอให้ไปดูข้อมูลของท่านที่ทำได้"

น.ส.สุภา กล่าวว่า ที่ผ่านมา ม.ร.ว.ปรีดิยาทร ออกมาระบุว่า การปิดบัญชีโครงการที่ปีแรกขาดทุน 1.3 แสนล้านบาท และการประเมินผลขาดทุนของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ว่าขาดทุน 2 แสนล้านบาท ถือว่าถูกต้องทั้งคู่ เพราะทั้งสองหน่วยงานใช้สมมุติฐานต่างกัน ของอนุกรรมการปิดบัญชีนี้ราคา ณ วันปิดบัญชีเปิดคิดมูลค่าข้าวที่เหลือว่าจะขายได้เท่าไรทำให้ผลขาดทุนยังออกมาน้อย ส่วนของมูดีส์คำนวณแล้วว่า รัฐบาลจะขายทั้งหมดภายใน 4 ปี ทำให้ผลขาดทุนออกมามากกว่า เพราะข้าวจะมีการเสื่อมทำให้มูลค่าลดลงปีละ 10%

อย่างไรก็ตาม ม.ร.ว.ปรีดิยาทร ระบุว่า ในอดีตหากรัฐบาลรับจำนำข้าวเกินปีละ 5 ล้านตัน ต้องใช้เวลาการระบายข้าวถึง 4 ปี แต่รัฐบาลปัจจุบันรับจำนำข้าวถึงปีละ 21 ล้านตัน ทำให้การระบายข้าวต้องใช้เวลามากกว่าคาดว่าจะอาจถึง 6 ปี จะทำให้มีผลขาดทุนเพิ่มปีละไม่ต่ำกว่า 2 แสนล้านบาท ทั้งนี้ หากรัฐบาลไม่หยุดดำเนินการจะทำให้หนี้สาธารณะเกินกรอบความยั่งยืนทางการคลัง 60% ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) ทำให้ สถาบันความน่าเชื่อถือลดเครดิต(เรตติ้ง)ของประเทศไทยได้ในที่สุด

แหล่งข่าวกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวที่ล่าช้าทำให้ไม่สะท้อนความเป็นจริง โดยผลที่ขาดทุนที่ออกมาจะต่ำความเป็นจริง เพราะรัฐบาลไม่ต้องการให้ผลขาดทุนออกมาดูสูงทำให้โครงการดูล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จ เพราะที่ผ่านมาโครงการรับจำนำถูกนำไปเปรียบเทียบกับโครงการรับประกันของรัฐบาลชุดก่อนที่ใช้เงินปีละ 7 หมื่นล้านบาท เทียบกับโครงการรับจำนำข้าวที่ขาดทุนปีละ 2 แสนล้านบาท จะทำให้โครงการรับจำนำเสียหายมากกว่าโครงการรับประกันถึง 3 เท่า

นายบรรยง พงราช รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ มีความพร้อมสำหรับการรับจำนำข้าวหน้าปีฤดูกาลผลิต ปี 56/57 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยขณะนี้โรงสีเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ และเชื่อว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากในปีนี้ได้ปรับหลักเกณฑ์ให้จ่ายค่าเช่าโกดังเป็นข้าวแทนได้ด้วยหากเจ้าของโรงสี หรือ เจ้าของโกดังยินยอม เชื่อว่าจะสามารถจูงใจให้โรงสีและเจ้าของโกดังต่างๆ ยินดีเข้าร่วมโครงการ

มากขึ้น และมันแน่ใจว่าจะมีพื้นที่พอเพียงสำหรับจัดเก็บข้าวจากการรับจำนำรอบใหม่นี้ เพราะได้จำกัดวงเงินรายละไม่เกิน 350,000 บาทต่อครัวเรือน

พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอสำหรับจ่ายค่าจำนำข้าวให้กับเกษตรกร ที่นำข้าวมาเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอน โดยในการเปิดจุดรับจำนำมีคณะอนุกรรมการจังหวัดดูแลความเรียบร้อย และป้องกันการทุจริต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกบุคลากรที่จะมาอยู่ประจำจุด คาดว่าจะสามารถเปิดจุดรับจำนำได้พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งในปีนี้จะเพิ่มความเข้มงวดไม่ให้มีการสวมสิทธิ์ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที เข้ามาใช้เพื่อติดตามข้อมูลในทุกจุดที่เปิดรับจำนำ และเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในการตรวจสอบการรับจำนำข้าวทั่วประเทศ

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

## ญี่ปุ่นที่โรงสีข้าวสหกรณ์ไทย เสนอโปรเจกต์ร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลยาหอมและส่งออกฟางอัดก้อน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายทาคุ เฮโตะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย และมีโอกาสเยี่ยมชมโรงสีและตลาดกลางข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด จังหวัดปทุมธานี ซึ่งรมช.เกษตรฯของญี่ปุ่น ได้ให้ความสนใจและชื่นชมระบบการบริหารจัดการโรงสีข้าวของสหกรณ์ไทย ที่สามารถบริหารจัดการได้ดีและมีประสิทธิภาพสูง โดยดูจากภาพรวมของกำไรสุทธิและรายได้ของสมาชิกสหกรณ์เป็นเกณฑ์

นอกจากนั้น รมช.เกษตรฯญี่ปุ่นยังได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวของไทยตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว การเพาะปลูก การจัดการแปลงนา ระบบการจัดการน้ำ การเก็บเกี่ยว กระทั่งถึงการสีข้าว พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านคุณภาพข้าวไทยกับข้าวญี่ปุ่นซึ่งมีความแตกต่างกันชัดเจน และญี่ปุ่นยังให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการทำ การเกษตร โดยใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาภาคเกษตรในอนาคต

“รมช.เกษตรฯญี่ปุ่นยังได้เสนอด้วยว่า ในส่วนของฟางข้าวซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่มักเผาทิ้ง ซึ่งไม่เกิดประโยชน์และทำให้เกิดปัญหาหมอกพิษทางอากาศด้วย จึงควรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับฟางข้าว โดยทางญี่ปุ่นเสนอว่าให้นำฟางข้าวมาหมักหรือฝักรวมเพื่อเป็นปุ๋ยในการปรับปรุงบำรุงดิน หรือผลิตเป็นฟางอัดก้อนเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้

ขณะนี้ญี่ปุ่นกำลังขาดแคลนฟางข้าวจำนวนมากเพื่อใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากจีนเป็นหลัก ซึ่งญี่ปุ่นมีความพร้อมที่จะสั่งซื้อฟางข้าวจากไทยด้วยเช่นกัน คาดว่า จะนำเป็นโอกาสที่ดีของไทย หากสามารถส่งออกฟางอัดก้อนไปยังญี่ปุ่นได้ เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ชาวนามีรายได้เพิ่มสูงขึ้น” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าว

นายสมชายกล่าวอีกว่า ระบบสหกรณ์ของญี่ปุ่นมีการพัฒนาก้าวหน้าไปมาก ที่สำคัญยังมีความเข้มแข็งและมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะนำข้อคิดและข้อเสนอแนะของญี่ปุ่นไปประยุกต์หรือปรับใช้ เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ของไทยให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ระบบจัดตั้งกลุ่มของสหกรณ์ การวางแผนระบบงาน ซึ่งทุกขั้นตอนต้องทำงานร่วมกันทั้งระบบจึงจะประสบผลสำเร็จได้

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

## พณ.เตรียมเซ็นขายข้าวจีน 1.2 ล้านตัน

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ได้ชี้แจงถึงนโยบายจำนำข้าวว่า สำหรับการทำสัญญาซื้อขายข้าวกับรัฐวิสาหกิจชื่อ บริษัท เปย์ต้าอวอง กรุ๊ป ของจีนจำนวน 1.2 ล้านตัน ไทยจะมีการลงนามร่วมกันภายใน 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งการปล่อยขายเกี่ยวกับข้าวเหนียวที่ผ่านมามีผลกระทบการขายข้าวของไทยในต่างประเทศและเป็นการทำลายอนาคตของข้าวไทย

"ยืนยันว่าการรับจำนำข้าวทำให้ราคาข้าวเปลือกสูงขึ้นและสร้างประโยชน์ให้กับชาวนาจำนวนมาก โดยชาวนามีเงินออมมากขึ้น เช่น ในปี2554 มีเงินฝากเฉลี่ย 1.2 หมื่นบาทต่อบัญชี ปี2555 มีเงินฝากเฉลี่ย 1.4 -1.5หมื่นบาทต่อบัญชี และปี2556 มีเงินฝากเฉลี่ย 1.7 หมื่นบาท จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ราคาข้าวดีรายได้ของชาวนาก็ดี ที่สำคัญช่วยให้ชาวนามีความสามารถในการชำระหนี้มากขึ้นด้วย ในปี2554 ชำระหนี้ได้ 94.5% ของยอดหนี้ ปี 2555 ชำระได้ 96% และปี2556 จ่ายหนี้ได้ 97% ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นการรวบรวมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร" นายนิวัฒน์ธำรง กล่าว

นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวว่า ขณะที่สถานการณ์ข้าวโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงในช่วง2ปีที่ผ่านมาเพราะอินเดียสามารถผลิตข้าวและส่งออกได้เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถส่งออกข้าวได้ถึงปีละ 9-10 ล้านตันจากเดิมปีละ3ล้านตันต่อปีเท่านั้น ดังนั้นถ้าอินเดียดำเนินนโยบายแบบนี้ยอมรับว่าจะสร้างความเหนื่อยให้กับประเทศไทย เนื่องจากไทยมีสถานะเป็นผู้ผลิตข้าวในอันดับที่6 จำนวน 20 ล้านตันต่อปี โดยอันดับที่ 1 คือ สาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 143 ล้านตันต่อปี อันดับที่ 2 อินเดีย 104 ล้านตันต่อปี รองลงมาเป็น อินโดนีเซีย 36 ล้านตันต่อปี และเวียดนาม 27 ล้านตันต่อปี

"มองจำนวนในเชิงปริมาณยอมรับว่าของเราไม่น้อยแต่ถ้ามองมูลค่าของเงินที่ได้เข้ามาประเทศไทยยังถือว่ามากกว่า ซึ่งมั่นใจว่าปี 2556-2557จะสามารถแข่งหน้าเวียดนามแต่อาจจะไม่สูงเท่ากับอินเดีย ซึ่งเป็นความจริงที่ต้องยอมรับกัน" นายนิวัฒน์ธำรง กล่าว

รองนายกฯ กล่าวว่า ส่วนสถานการณ์ส่งออกของไทยที่มีปัญหานั้นเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเมื่อปี2556 เศรษฐกิจของโลกไม่ดี ไม่ว่าจะเป็น สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ดีขึ้น โดยมาในปีประเทศจีนมาเผชิญกับปัญหาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเช่นกันเพราะมีอัตราการเจริญเติบโตเพียง 7%-8% เท่านั้นจากเดิมมีอัตราเฉลี่ยสูงถึง10% จึงมีผลให้การส่งออกได้ผลกระทบบ้างทั่วโลก โดยในภาพของการส่งออกของโลกในช่วงปี 2555-2556 พบว่าสิงคโปร์ ตีดลง3% อินเดีย เพิ่มขึ้น3% บราซิล ตีดลง 4.7% มาเลเซีย ตีดลง 3% อินโดนีเซีย ตีดลง 7% ส่วนไทยอยู่ที่ 1%

"ยืนยันว่ารัฐบาลได้ดำเนินการกระตุ้นการส่งออกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเดินทางสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อสร้างตลาดในการค้าและการลงทุน" รองนายกฯ กล่าว

ที่มา โพสต์ทูเดย์

## 'นิวัฒน์ธำรง'เดินหน้าจำนำข้าว อ่างคนจนลด

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ซึ่งพิจารณาการแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี ว่า การจัดทำรายงานผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปีเป็นผลการดำเนินงานที่เป็นจริงทั้งหมด สำหรับข้อท้วงติงของส.ส.ที่มีถึงโครงการต่างๆ ตนขอชี้แจง คือโครงการรับจำนำข้าว ยืนยันว่าเป็นการทำโครงการที่มีประสิทธิภาพและชาวนาได้รับประโยชน์ โดยรัฐบาลสามารถเพิ่มรายได้ให้กับชาวนาได้มากถึงปีละ 1.43 ล้านบาทต่อหัวหรือเฉลี่ยต่อคนจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 6.6หมื่นบาท ทั้งนี้เมื่อดูจำนวนคนจนในประเทศปีล่าสุดพบว่าเมื่ออัตราคนจนลดน้อยลง และช่วยกระตุ้นจีดีพีของประเทศได้จำนวนร้อยละ 1 ทั้งนี้โครงการจำนำข้าวถือเป็นโครงการทางเลือก และไม่ได้เป็นการทำลายกลไกในตลาดแต่อย่างใด ดังนั้นรัฐบาลยืนยันจะดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป

นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวต่อว่า สำหรับปริมาณการรับจำนำข้าวตั้งแต่ที่รัฐบาลเข้ามาบริหาร รวม2ฤดูการผลิต จะมีปริมาณข้าวเปลือกที่รับจำนำ จำนวน 44 ล้านตัน หรือคิดเป็นข้าวสาร จำนวน 27.4 ล้านตัน และใช้เงินในโครงการเฉลี่ยปีละ 3.4แสนล้านบาท ขณะที่การระบายข้าวสาร ได้ดำเนินการไปแล้ว 11.7 ล้านตันผ่านการทำสัญญารัฐต่อรัฐ, การขายในตลาดล่วงหน้า แต่ยังมีเหลืออีก 10.8 ล้านตัน โดยส่วนดังกล่าวมีภาวะผูกผันอยู่ 5 ล้านตัน ทั้งนี้อีก 1-2 สัปดาห์ จะมีการลงนามขายข้าวให้กับ จำนวน 1.2ล้านตัน กับรัฐวิสาหกิจซื้อเปียตัวอวง มณฑลเฮยหลงเจียง

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์



## ธ.ก.ส.เผยรัฐขอ 2 วันสรุปแหล่งเงินจำหน่ายข้าว

นายลักษณะ วจนานวัช กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และธ.ก.ส.อยู่ระหว่างหารือถึงแผนหาเม็ดเงินที่จะนำมาใช้จ่ายในโครงการจำหน่ายข้าวฤดูการผลิต 56/57 ที่จะเริ่มดำเนินการเดือนต.ค.นี้ คาดใน 1-2 วันนี้ จะได้ข้อสรุป

"ปัญหาในขณะนี้ คือ รัฐบาลต้องการให้มีการระบายข้าว ถ้าเก็บไว้นาน ข้าวก็จะยิ่งเสื่อมสภาพ ขณะเดียวกัน ต้นทุนก็เพิ่มขึ้น เลยทำให้ภาครัฐมุ่งมั่นที่จะระบายข้าวให้ไต่ก่อน"

นายลักษณะ ประเมินว่า ระยะแรกของฤดูกาลจำหน่าย จะไม่ได้ใช้จำนวนเงินมากนัก หรือไม่เกิน 8 พันล้านบาท จากนั้นจึงจะเริ่มทยอยมากขึ้น และสูงสุดในเดือนม.ค. 2557 ดังนั้นในแง่เม็ดเงินที่จะหามาเพื่อใช้ในระยะเวลาเริ่มต้น จึงไม่น่ามีปัญหา

ส่วนการคุมกรอบวงเงินการรับจำหน่ายไว้ให้ได้ที่ 5 แสนล้านบาทภายในสิ้นปีนี้ ตามมติครม.นั้น เขากล่าวว่า ปัจจุบัน รัฐบาลใช้วงเงินการรับจำหน่ายข้าวใน 4 ฤดูการผลิตที่ผ่านมาไปจำนวน 6.67 แสนล้านบาท เท่ากับว่า มีวงเงินที่ใช้เกินไป 1.67 แสนล้านบาท แต่รัฐบาลประเมินว่าจะสามารถคุมวงเงินไว้ให้อยู่ในกรอบที่กำหนดได้

ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ทยอยคืนเงินจากการระบายข้าวมาให้แล้วจำนวน 1.39 แสนล้านบาท และตามข้อตกลงในสิ้นปีนี้กระทรวงพาณิชย์ต้องทยอยคืนเงินมาให้อีกประมาณ 9 หมื่นล้านบาท ขณะเดียวกัน สบข.ยังคงเหลือวงเงินที่ต้องจัดสรรอีก 2.4 หมื่นล้านบาท จึงน่าจะครอบคลุมวงเงินส่วนที่เกินมาได้

ส่วนในฝั่งงบประมาณ 2557 นี้ ทางธ.ก.ส.จะได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณเพื่อชำระหนี้โครงการในอดีต 8.2 หมื่นล้านบาท แต่เงินจำนวนดังกล่าว จะนำมาใช้เป็นสภาพคล่องดำเนินธุรกิจของธนาคารด้านต่างๆ โดยเฉพาะดูแลลูกค้าเกษตรกรที่ไม่พึงพารัฐบาล

เขากล่าวว่า ปัญหาโครงการรับจำหน่ายข้าว ไม่ได้อยู่ที่เม็ดเงินหรือวงเงินที่ใช้จ่ายไป แต่อยู่ที่ว่าเม็ดเงินที่ได้จ่ายไปนั้นถึงมือเกษตรกรโดยตรงหรือไม่ เพราะหากถึงมือเกษตรกรก็ทำให้โครงการได้รับความน่าเชื่อถือ ประชาชนจะยอมรับได้ ขณะเดียวกัน ยังช่วยให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจอีกด้วย จึงเสนอว่า ควรมีหน่วยงานกลางเข้ามาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของโครงการทั้งหมด หน่วยงานที่เหมาะสม คือ สำนักนายกรัฐมนตรี

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## ชาวนาหนุนจำหน่ายแต่ผู้ส่งออกขอให้เลิก

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจทัศนคติต่อนโยบายการรับจำหน่ายข้าวของรัฐบาล จากชาวนา 1,228 ตัวอย่าง พบว่า ชาวนาส่วนใหญ่ 63.7% เห็นว่าภาพรวมโครงการรับจำหน่ายข้าวส่งผลให้ชีวิตของครอบครัวดีขึ้น เนื่องจากช่วยลดภาระหนี้สินเดิมของชาวนา มีเงินใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จากราคาข้าวที่ดีขึ้น ทำให้มีเงินออมมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม โครงการรับจำหน่ายส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะจากการปรับขึ้นค่าเช่าที่ทำนา ทำให้ชาวนาส่วนใหญ่ เห็นด้วยในระดับปานกลางเท่านั้น ที่จะปรับลดราคาจำหน่ายในชาวนาปีละ 1.3 หมื่นบาท จำกัดครัวเรือนละ 3 แสนบาท แต่ยังไม่ยืนยันให้รัฐบาลดำเนินนโยบายต่อไป เพราะช่วยชาวนาได้

ทั้งนี้ หากการรับจำหน่ายในราคาสูง กระทบต่อการขายข้าวแข่งกับประเทศอื่น ๆ นั้น รัฐบาลควรหามาตรการช่วยเหลือผู้ส่งออกแทน เพราะชาวนาส่วนใหญ่ 35.2% เห็นว่า ไม่ควรยกเลิกโครงการรับจำหน่าย รองลงมา 22.8% เห็นว่า จะยกเลิกได้ต่อเมื่อราคาข้าวในตลาดสูงขึ้น

เมื่อถามว่า หากรัฐบาลยกเลิกการจำหน่ายแล้วปล่อยให้ไปตามกลไกตลาด ชาวนาถึง 40.9% ระบุว่า จะดำเนินการเรียกร้อง หรือประท้วงให้มีการขยายโครงการต่อทันที รองลงมา คือ จะต้องทำให้ต้นทุนต่ำลง โดยมีข้อเสนอให้รัฐบาลควรช่วยเหลือชาวนาในการลดต้นทุนการผลิต การพักชำระหนี้ ออกดอกเบียต้นทุนต่ำ และประกันราคาไม่ให้ต่ำจนเกินไป

ขณะที่ การสำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการต่อสถานการณ์การส่งออกข้าวไทย พบว่า ผู้ประกอบการ 70.6% เห็นว่า การรับจำนำข้าวมีผลเสียต่อประเทศมากกว่า เพราะรัฐบาลตั้งราคารับจำนำสูงเกินไป ทำให้แข่งขันราคาไม่ได้ ส่งผลให้การส่งออกข้าวลดลงถึง 82% คู่แข่งสำคัญยังคงเป็นเวียดนาม อินเดีย และกัมพูชา ขณะเดียวกัน ยังมองว่า คุณภาพข้าวแรงแล้งหลังมีโครงการรับจำนำ ดังนั้น ควรยกเลิกโครงการรับจำนำทันที และต้องใช้เวลา 3-4 ปี ที่ไทยจะกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก

นายธนวรรธน์ กล่าวว่า จากการประเมินเม็ดเงินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในมือชาวนาโดยภาพรวมสูงถึง 1 แสน ล้านบาท หรือรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 5 หมื่นบาทต่อครัวเรือน แต่มีผลกระทบการส่งออกข้าวในปีนี้อยู่เพียง 6 ล้านตัน จากเดิมเฉลี่ยปีละ 10 ล้านตัน หรือเม็ดเงินเข้าประเทศหายไปประมาณ 5 - 6 หมื่นล้านบาท จึงยังไม่สามารถประเมินความคุ้มค่าของโครงการได้

ทั้งนี้ รัฐบาลควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยเฉพาะการทำความเข้าใจกับชาวนา ต่อการเตรียมยกเลิกโครงการรับจำนำ การหามาตรการช่วยเหลือผู้ส่งออกข้าว ตลอดจนการช่วยเหลือต้นทุนเกษตรกร และการปรับปรุงคุณภาพข้าว เพื่อให้สามารถรองรับการแข่งขันในตลาดหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

"รัฐบาลควรประเมินผลการดำเนินนโยบายรับจำนำข้าวให้ชัดเจนถึงความคุ้มค่า ที่เกษตรกรจะได้รับประโยชน์เมื่อเทียบกับการขาดทุนจากการดำเนินโครงการ และภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ" นายธนวรรธน์ กล่าว  
*ที่มา โพสต์ทูเดย์*

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-26 ก.ย. 2556 มีจำนวน 281,483 ตัน มูลค่า 122.161 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. – 26 ก.ย. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 4.96 ล้านตัน มูลค่า 2.127 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 14.7% และมูลค่าลดลง 17.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 5.815 ล้านตัน มูลค่า 2.577 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกในประเทศนั้น ราคาข้าวเปลือกในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงอยู่ที่ประมาณ 4,850-4,950 ดอลลาร์ต่อกก. (ประมาณ 229-234 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ขณะที่ราคาข้าวสารในประเทศ ข้าวขาว 5% อยู่ที่ประมาณ 6,600-6,700 ดอลลาร์ต่อกก. (ประมาณ 312-317 เหรียญสหรัฐต่อตัน) และ ข้าวขาว 25% อยู่ที่ประมาณ 6,400-6,500 ดอลลาร์ต่อกก. (ประมาณ 303-307 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

*ที่มา Riceonline.com*

## กัมพูชา

ในการประชุม China-ASEAN Summit ที่เมืองหนานหนิง ประเทศจีน บริษัท Green Trade ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการส่งออกข้าวของกัมพูชาได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับบริษัทของจีนคือ Shangdong Meijing Rice จำกัด ในการส่งออกข้าวสาร 100,000 ตัน ไปยังประเทศจีนในช่วงต้นเดือนตุลาคมปีนี้ ทั้งนี้กัมพูชาคาดว่าจะสามารถส่งออกข้าวสารไปจีนได้ปีละประมาณ 300,000 ตัน

*ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร*

## จีน

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีน (The National Development and Reform Commission; NDRC) เปิดเผยว่า ในปี 2014 รัฐบาลจีนจะประกาศโควตานำเข้า (The Tariff Rate Quotas ; TRQs) สินค้าธัญพืชที่สำคัญและฝ้ายในปริมาณเท่ากับปีนี้ โดยคาดว่าโควตานำเข้าข้าวสาลีจะอยู่ที่ 9.6 ล้านตัน ข้าวโพด 7.2

ล้านตัน ข้าวสาร 5.3 ล้านตัน และฝ้าย 894,000 ล้านตัน โดยการประกาศโควตานำเข้านี้เป็นไปตามข้อตกลงที่เงินลงนามไว้กับองค์การการค้าโลก (The World Trade Organization; WTO) โดยการนำเข้าในโควตาจะเสียภาษีเพียง 1% ขณะที่การนำเข้านอกเหนือจากโควตาจะเสียภาษีสูงถึง 65% และโดยปกติแล้วรัฐบาลจะจัดสรรโควตานำเข้าให้แก่บริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการนำเข้าประมาณ 50% ส่วนที่เหลือจะจัดสรรให้ภาคเอกชน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries; MAFF) ได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ General Import ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 27 ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวรวม 43,000 ตัน (Under Global Quota (GQ))

โดยญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวสารเมล็ดยาวจากไทย (non-glutinous milled long grain rice under Global Quota (GQ)) จำนวน 19,000 ตัน จากที่มีการยื่นเสนอ 26 รายจำนวนรวม 164,000 ตัน และตกลงซื้อข้าวสารเมล็ดกลางจากสหรัฐอเมริกา (non-glutinous milled medium grain rice under Global Quota (GQ)) จำนวน 24,000 ตัน จากที่มีการยื่นเสนอ 15 รายจำนวนรวม 180,000 ตัน โดยราคาเฉลี่ยของการประมูลครั้งนี้คือ 62,434 เยนต่อตัน (ประมาณ 638 เหรียญสหรัฐต่อตัน) กำหนดส่งมอบข้าวสารเมล็ดยาวระหว่างวันที่ 1 พ.ย. - 10 ธ.ค. ศกนี้ ส่วนข้าวสารเมล็ดกลางกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 10 พ.ย.-10 ธ.ค. ศกนี้

ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวจากสหรัฐในราคาประมาณ 630-655 เหรียญสหรัฐต่อตัน(FOB) และซื้อข้าวจากไทยในราคาประมาณ 380-400 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB)

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## เกาหลีใต้

สถาบันวิจัยสมัชชาแห่งชาติเกาหลีใต้ (South Korea's National Assembly Research Institute) ได้ยื่นข้อเสนอความเป็นไปได้ในการเปิดตลาดค้าข้าว โดยนำระบบภาษีนำเข้า (import tariffs) มาใช้แทน หลังจากที่ระบบโควตานำเข้าข้าว (the quota system to import rice) ภายใต้ข้อตกลงองค์การการค้าโลก (World Trade Organization; WTO) จะสิ้นสุดลงในปี 2557 ซึ่งหากมีการเปิดตลาดขึ้นจริง จะช่วยให้รัฐบาลควบคุมราคาข้าวที่กำลังสูงขึ้นในปัจจุบัน และลดต้นทุนสินค้าคงคลังลงได้

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเกาหลีใต้ ได้ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอในครั้งนี้ โดยกล่าวว่า หากรัฐบาลไม่ตั้งกำแพงภาษีสูงถึง 400% จะทำให้ข้าวเกาหลีใต้ไม่สามารถแข่งกับข้าวจากประเทศอื่นๆได้

ทั้งนี้ ปริมาณการบริโภคข้าวของเกาหลีใต้ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่ง เป็นผลจากชาวเกาหลีใต้มีทางเลือกในการบริโภคอาหารมากขึ้น โดยหันไปบริโภคข้าวสาลีและเนื้อสัตว์เป็นหลักแทน ซึ่งจากความพยายามของรัฐบาลในการลดปริมาณการผลิตข้าว ในปี 2556 เกาหลีใต้ผลิตข้าวลดลงเหลือ 4.2 ล้านตันข้าวสาร หรือลดลง 5% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 4.4 ล้านตัน ในช่วงปี 2551-2555 ส่วนปริมาณการนำเข้าข้าวของเกาหลีใต้ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ข้อตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) เมื่อปี 2547 ซึ่งกำหนดให้เกาหลีใต้ต้องนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น 4% ต่อปี เพื่อแลกกับการไม่เปิดตลาดให้กับข้าวจากต่างประเทศ โดยในปี 2555/56 เกาหลีใต้นำเข้าข้าวมากกว่า 400,000 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 225,575 ตัน ในปี 2548

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน (THE QUANTITY OF (30000) MT +/- 5% IN MINIMUM OF RICE FROM (USA, URUGUAY, ARGENTINE, THAI/JASMINE (HOM MALI / PURE JASMINE ) VITINAM/JASMINE) ในวันที่ 6 ต.ค. นี้ โดยข้อเสนอต้องมีผลจนถึงวันที่ 10 ต.ค. โดยกำหนดจะซื้อข้าวจากประเทศไทย เวียดนาม อูรุกวัย อาร์เจนติน่า และสหรัฐฯ ทั้งนี้อิรักได้ยกเลิกการประมูลเมื่อวันที่ 16 ก.ย. ที่ผ่านมา เนื่องจากราคาที่ผู้เข้าร่วมประมูลเสนอสูงเกินไป

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อาร์เจนติน่า

กระทรวงเกษตรอาร์เจนติน่า (the Ministry of Agriculture) รายงานว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.ค.) อาร์เจนติน่าส่งออกข้าวประมาณ 313,509 ตันลดลงประมาณ 14% เมื่อเทียบกับจำนวน 363,594 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือน ก.ค. มีการส่งออกข้าวจำนวน 48,843 ตัน ลดลง 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 58,218 ตัน ในเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา และลดลง 35% เมื่อเทียบกับจำนวน 74,674 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ทั้งนี้ ประเทศบราซิลคือตลาดนำเข้าหลักของอาร์เจนติน่า โดยในเดือน ก.ค. บราซิลนำเข้าข้าวจากอาร์เจนติน่าจำนวน 29,258 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 60% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดของอาร์เจนติน่า ส่วนตลาดสำคัญอื่นๆ ในเดือน ก.ค. ที่ผ่านมาประกอบด้วย อิรักจำนวน 13,856 ตัน ซิลี 2,430 ตัน คอสตาริกา 1,014 ตัน สหรัฐฯ 568 ตัน เป็นต้น

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯรายงานว่ ในปีการผลิต 2013/14 คาดว่าอาร์เจนติน่า จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 1 ล้านตัน ขณะที่จะมีการบริโภคภายในประเทศประมาณ 410,000 ตัน ส่วนการส่งออกในปี 2013 คาดว่าจะมีประมาณ 625,000 ตัน ขณะที่กระทรวงเกษตรอาร์เจนติน่าได้ประมาณการณ์ว่าในปี 2011 และ 2012 ที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวจำนวน 785,224 ตัน และ 635,938 ตัน ตามลำดับ

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## สหรัฐอเมริกา

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) ได้สำรวจค่าสารหนูตกค้างในข้าวและผลิตภัณฑ์จำนวนประมาณ 200 ตัวอย่างเมื่อเดือนกันยายน 2555 นั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) ได้รายงานผลการรวบรวมข้อมูลตัวอย่างข้าวและผลิตภัณฑ์ประมาณ 1,100 ตัวอย่างเพิ่มเติม และได้ให้คำแนะนำบนเว็บไซต์ของ USFDA เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้าวและผลิตภัณฑ์ไว้ดังนี้

- ปริมาณสารหนูอนินทรีย์ (Inorganic Arsenic) ในข้าวและผลิตภัณฑ์จากการเก็บข้อมูลทั้ง 2 ครั้ง อยู่ที่ 0.1 ถึง 7.2 ไมโครกรัม ต่อหน่วยบริโภค ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำเกินกว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบในระยะสั้นและระยะกลาง ทั้งยังไม่สามารถระบุชัดเจนถึงผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว

- ผู้บริโภคควรเลือกรับประทานอาหารให้ครบถ้วนและในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อป้องกันปัญหาอันเกิดจากการบริโภคอาหารชนิดเดียวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สำหรับทารกและเด็กเล็ก ควรให้บริโภคทั้งผลิตภัณฑ์จากข้าว และผลิตภัณฑ์จากธัญพืชอื่นในปริมาณที่สมดุล

- USFDA จะดำเนินการประเมินความเสี่ยงในการบริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งติดตามตรวจสอบและจำกัดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารเคมีในอาหารอย่างต่อเนื่อง

ที่มา [สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ](#)